

13 ประการที่ **คนรัก** หากอยาก **ประสบความสำเร็จ**



วิเชียร ตรีสุภาพกุล
Global Co., Ltd.

ต่อ อาทนต์ที่แล้ว

8. เลือกฉบับานหลายหน้าที่เสียที

“ท่านไม่มีทางถึงที่หมายได้เลย ตราบใดที่ท่านหยุดเดินแล้ว
เอาก้อนหินขว้างสุนัขทุกตัวที่เห่าท่าน。” - เซอร์วินสตัน เชอร์ชิล

ผู้ที่ประสบความสำเร็จนั้นรู้ดีกับเรื่องเหล่านี้ นั่นคือเหตุผลที่
ว่าทำไมเขาถึงเลือกทำสิ่งหนึ่งจนเอาชนะมันได้ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่อง
อะไร - เช่นความคิดทางธุรกิจ การเจรจา หรือการทดลอง

9. เลิกนิสัยควบคุมทุกอย่างได้แล้ว

“บางเรื่องบางราวมันก็ขึ้นอยู่กับเรา แต่บางเรื่องบางราวก็
ได้ขึ้นอยู่กับเรา。” - เอพิคเตตัส นักปรัชญาสโตอิก การรู้จักแยกแยะ
ความแตกต่างสองเรื่องนี้สำคัญยิ่งยวดนัก

จงปล่อยวางเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้ แล้วโฟกัสเรื่อง
ที่เราสามารถควบคุมได้จะดีกว่า แล้วเมื่อนั้นเราจะรู้ว่าบางครั้ง สิ่งเดียว
ที่เราสามารถจะควบคุมได้ก็คือทัศนคติของเราเองที่มีต่อสิ่งนั้นอย่างไร
ต่างหาก

10. เลิกพูดคำว่า “ได้” กับเรื่องที่ไม่ได้สนับสนุน เป้าหมายของเรา

“ผู้ที่อยากสำเร็จน้อยก็ต้องเสียสละแต่น้อย ส่วนผู้ที่อยาก
สำเร็จใหญ่ก็ต้องเสียสละมาก ผู้ที่ปรารถนาจะบรรลุสู่ระดับสูงก็ต้อง
เสียสละยิ่งใหญ่。” - เจมส์ อัลเลน

ผู้ที่ประสบความสำเร็จผู้ดีว่าการจะไปสู่ที่หมายได้ เขาจะต้อง
กล้าปฏิเสธงานกิจกรรม อันเป็นความต้องการจากมิตรสหาย
ครอบครัว และเพื่อนร่วมงานที่ไม่เกี่ยวข้องกังาน

เพราะฉะนั้น ในระยะสั้นๆ แล้ว เราอาจต้องสละความชอบที่
เกี่ยวกับกิจกรรมบางอย่างกับคนรอบข้างบ้าง เพื่อจะได้มีเวลามุ่งเน้น
เป้าหมายที่เรากำลังง่วนอยู่ แต่เมื่อใดที่ไปสู่เป้าหมายได้แล้ว เราจะ
รู้สึกได้ว่ามันช่างคุ้มค่าไม่น้อย

11. เลิกคบกับคนที่มีความคิดเป็นพิษ

“คนที่ท่านคบหาชอบพอกและใช้เวลากับเขามากเท่าไร ท่าน
ก็จะโน้มเอียงเป็นคนแบบนั้นมากเท่านั้น。” - จิม โจรห์น

มีผู้คนที่ประสบความสำเร็จค่อนข้างน้อยทั้งในชีวิตส่วนตัว
และชีวิตการทำงาน และก็ยังมีความที่ประสบความสำเร็จมากมาย
มากกว่าเรา ถ้าหากเราแม้แต่สูงส่งหรือคลุกคลีอยู่กับพวกที่ล้าหลัง
เรา มันจะพลอยจูดรั้งเราให้ล้าหลังตามไปด้วย ซึ่งนั่นจะกระทบต่อ
ความสำเร็จไปด้วย


แต่ถ้าเราใช้เวลาไม่น้อยกับคนที่ประสบความสำเร็จ
มากกว่าเรา ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องทำทาอย่างไรแค่ไหน เราก็จะได้
บทเรียน แนวคิด ติดไม้ติดมือมา และเปิดตาเปิดใจให้เรามีู่ทางไป
สู่ความสำเร็จได้ ขอให้เราลองหยุดคิดพินิจพิเคราะห์ แล้วทบทวน
ไตร่ตรองให้ดีกับบุคคลรอบกายที่เราพูดคุยคบหา แล้วลองพิจารณา
ดูว่าเราควรเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้าง



ปัญหาที่สังคมทุกวันนี้กำลังเผชิญอยู่ก็คือ บรรดาสื่อสารมวลชนอันหลากหลายทุกรูปแบบ ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ต่างเสพติดกันทุก 24 ชั่วโมง ทุกถิ่นที่ ไม่เว้นแม้แต่ในที่ชุมนุมชนหรือในโรงเรียน ในทางโดยสารสัญจรหรือแม้แต่ในที่ทำงาน นี่คือ “โรคร้าย” ที่ผู้คนหมกมุ่นเสพกันอย่างเอาจริงเอาจังไม่รู้ตัว อย่างไรก็ตาม โชคดีที่มีเพียงโทรทัศน์ที่โชว์ภาพจะพ้นไปจากชีวิตความเป็นอยู่หรือเป้าหมายของเราเช่นกัน เพียงแต่ต้องรู้จักประมาณรู้จักใช้

ทราบได้เป้าหมายของเรายังต้องพึ่งพาอาศัยสองสิ่งดังกล่าว เราก็ควรลด (หรือถึงกับกำจัด) การพึ่งพิงกับมันเสีย แล้วมุ่งเพิ่มมุ่งเวลาตรงไปยังสิ่งที่เป็นเป้าหมายจริงๆ จะดีกว่า ซึ่งนั่นจะเพิ่มพูนยกระดับชีวิตของเราได้มากมายแทนที่จะมัวเสียเวลากับมัน ข้อสำคัญอยู่ที่วิจรรย์ญาณ อย่าถูกครอบงำโดยปล่อยให้มันมาบงการชีวิตเลยทีเดียว

สรุป

ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เราจะบริหารตัวเองอย่างจริงจัง ยอมลดทอนบางสิ่งทิ้งไปเสีย และหันมาใส่ใจกับเรื่องที่ทำให้เราก้าวไปข้างหน้าด้วยความมาดมั่น และสำเร็จ 

12. เลิกอยากเป็นคนที่รักชอบคนอื่นเสียที

“หนทางเดียวที่จะหลีกเลี่ยงจากการดูแลของคนทั่วไปก็คือเลิกทำอะไรที่ไร้สาระเสียที.” - โอลิเวอร์ เอ็มเบอร์ตัน จงคิดว่าเราเองเป็นสินค้าตลาดหายาก นั้นหมายความว่าเรามีความสามารถพอ ไม่ใช่মনหรือคิดเอาเอง มีคนมากมายที่ชอบสินค้าประเภทหายาก คุณภาพโดดเด่น แต่ก็ยังมีบางคนที่ไม่ได้เป็นเช่นสินค้าหายากหรือสินค้าสำคัญเลย แต่ไม่ว่าเราจะเป็นสินค้าแบบใด เราจะไม่สามารถทำสินค้าที่มีในตลาดทั้งหลายเป็นแบบเราได้ หมายความว่าเราควรจะโดดเด่นกว่าสินค้าทั่วไป

นี่คือกฎธรรมชาติอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นที่ต้องปรับหรือจัดตัวเราให้เหมือนคนทั่วไปหากเรามีความสามารถโดดเด่นพอ จะมีเพียงเรื่องเดียวที่เราสามารถทำได้นั่นก็คือ การรักษาไว้ซึ่งคุณลักษณะความเป็นของแท้ ปรับปรุง และเสนอเสนอคุณค่าของเราเองทุกวัน แล้วเราจะรู้ว่าจะมีคน “ไม่ชอบหรืออิจฉาตำหนิ” ความเก่งกาจหรือคุณค่าของเรามากขึ้น นั้นหมายความว่าเรากำลังทำเรื่องที่สำคัญขึ้นมาแล้วในทางดีจนคนรอบข้างอาจเห็นความเหนือกว่าฉายแววขึ้นมา

13. เลิกนั่งพาโซเซเฉยๆ และโทรทักนี่ได้แล้ว

“ปัญหาอุปสรรคก็คือ การที่ท่านคิดว่าท่านมีเวลา” - แจ็ค คอรันฟิลด์

